



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๙๒๖

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาการใช้พื้นที่โรงเรือน และอาคารอเนกประสงค์ ณ พื้นที่สำนักฟาร์ม ๙๐๗ ไร่ (บ้านโป่ง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีมติเห็นชอบให้สำนักงานบริหารทรัพย์สินดำเนินการเปิดให้บริษัทเอกชนรายเดิมและรายอื่น ๆ ที่มีความสนใจ ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่โรงเรือนกล้วยไม้ อาคารอเนกประสงค์ มุ่งเน้นการทางด้านการเรียนการสอน และดำเนินการจัดทำ TOR การใช้พื้นที่โรงเรือนกล้วยไม้ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย พื้นที่ ๒.๘ ไร่ โดยมีระยะเวลาการใช้พื้นที่ ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ พื้นที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งบริษัท ธรรมชาติกล้วยไม้ จำกัด กรณีไม่ต่ออายุบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งบริษัท ธรรมชาติกล้วยไม้ จำกัด กรณีไม่ต่ออายุบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ และดำเนินการเสนอประกาศแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่โรงเรือนและอาคารอเนกประสงค์ ณ พื้นที่สำนักฟาร์ม ๙๐๗ ไร่ (บ้านโป่ง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ บริษัท ธรรมชาติกล้วยไม้ จำกัด แจ้งความประสงค์ต่อมหาวิทยาลัย ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการต่ออายุบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โดยวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่ออายุบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัท ธรรมชาติกล้วยไม้ จำกัด โดยบริษัท ธรรมชาติกล้วยไม้ จำกัด ขอเสนอข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิจารณาแล้ว มีมติให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. เห็นชอบเพิ่มเติมคนบดที่คณะผลิตกรรมการเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ เป็นคณะทำงาน และเพิ่มเติมหน้าที่ของคณะทำงานพิจารณาการยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่โรงเรียนและอาคารอเนกประสงค์ ณ พื้นที่สำนักฟาร์ม ๙๐๗ ไร่ (บ้านโป่ง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒. เห็นชอบให้คณะทำงานพิจารณาการยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่โรงเรียนและอาคารอเนกประสงค์ ณ พื้นที่สำนักฟาร์ม ๙๐๗ ไร่ (บ้านโป่ง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิจารณาข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ของบริษัท ธรรมชาติกล้วยไม้ จำกัด เพื่อนำข้อสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๓. เนื่องจากบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับบริษัท ธรรมชาติกล้วยไม้ จำกัด จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงเห็นชอบให้ดำเนินการต่ออายุบันทึกความร่วมมือทางวิชาการฉบับชั่วคราว ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) ทั้งนี้ เห็นควรแจ้งบริษัทฯ ทราบต่อไป

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๒. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคาภิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ